

Số: 109 /TB-HĐND

Kim Bảng, ngày 20 tháng 9 năm 2022

THÔNG BÁO

Kết luận của đồng chí Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện tại phiên họp của Thường trực HĐND huyện tháng 9 năm 2022

Thực hiện Luật Tổ chức Chính quyền địa phương, Quy chế phối hợp công tác giữa Thường trực HĐND huyện, UBND huyện và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện; Ngày 19/9/2022, Thường trực Hội đồng nhân dân huyện tổ chức phiên họp tháng 9/2022 nhằm đánh giá kết quả hoạt động từ phiên họp tháng 6/2022 của Thường trực HĐND huyện đến nay. Đồng chí Phạm Hồng Sơn - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì phiên họp. Tham dự có các đồng chí: Phó Chủ tịch HĐND; Lãnh đạo UBND; Chủ tịch Ủy ban MTTQVN huyện; Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy - Giám đốc Trung tâm chính trị huyện; Trưởng, phó các Ban HĐND huyện; Tổ trưởng các tổ đại biểu HĐND huyện; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị: Văn phòng HĐND - UBND, Tài chính - Kế Hoạch, Kinh tế - Hạ tầng, Tài nguyên - Môi trường, Nông nghiệp - PTNT, Nội vụ, Thanh tra, Văn hóa - TT huyện; Chủ tịch HĐND xã, thị trấn. Sau khi nghe các nội dung báo cáo, các ý kiến phát biểu, thảo luận của đại biểu; Đồng chí Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện kết luận như sau:

1. Về kết quả hoạt động từ phiên họp tháng 6 năm 2022 đến nay

Thường trực HĐND huyện cơ bản nhất trí với những kết quả đã đạt được trong quý III/2022 với một số kết quả nổi bật đó là:

- Tổ chức thành công, đúng luật kỳ họp thường lệ giữa năm 2022 HĐND huyện¹, xã, thị trấn và kỳ họp chuyên đề HĐND huyện² với tinh thần đổi mới, thiết thực, chất lượng (*tổ chức phiên thảo luận Tổ đại biểu, tăng thời gian để các đại biểu thảo luận, chất vấn tại kỳ họp và không trình bày tham luận tại Hội trường*);

¹ Kỳ họp giữa năm 2022 HĐND huyện đã ban hành 16 Nghị quyết, gồm: Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2022. Nghị quyết phê chuẩn quyết toán thu - chi ngân sách nhà nước năm 2021. Nghị quyết về cho thôi làm nhiệm vụ Đại biểu HĐND huyện do chuyển công tác. Nghị quyết xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức danh Ủy viên UBND huyện Kim Bảng, nhiệm kỳ 2021-2026. Nghị quyết về xác nhận kết quả giải quyết của Thường trực HĐND huyện về nội dung phát sinh giữa hai kỳ họp thường lệ HĐND huyện. 11 Nghị quyết về chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công trung hạn.

² Kỳ họp chuyên đề đã biểu quyết thông qua 02 nghị quyết: Nghị quyết cho thôi làm nhiệm vụ Đại biểu HĐND huyện đối với Ông Lưu Trần Sơn, tổ đại biểu HĐND số 6 do chuyển công tác; Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức vụ Chủ tịch UBND huyện Kim Bảng khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Nguyễn Thành Thăng.

- Thường trực HĐND huyện, xã, thị trấn tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND theo Nghị quyết lãnh đạo hoạt động HĐND huyện³, xã, thị trấn của Huyện ủy, Đảng ủy xã, thị trấn.

- Thường trực HĐND, các Ban HĐND, các tổ đại biểu và đại biểu HĐND huyện, xã, thị trấn đã thực hiện tốt chức năng, trách nhiệm là người đại biểu của Nhân dân, chủ động trong công tác giám sát⁴, khảo sát, kiểm tra và phản ánh, kiến nghị với các cơ quan có thẩm quyền; đôn đốc việc tổ chức triển khai thực hiện các nghị quyết của HĐND, trọng tâm là Nghị quyết phát triển kinh tế - xã hội, các nghị quyết về chủ trương đầu tư các dự án, công trình. Duy trì mối liên hệ giữa Thường trực HĐND huyện và Thường trực HĐND xã, thị trấn nhằm nắm thông tin, phản ánh kịp thời các ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân đối với việc chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ tại địa phương.

- UBND huyện đã bám sát nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh, của huyện, các nghị quyết của Huyện ủy, HĐND huyện để cụ thể hóa, chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ năm 2022; nắm bắt thông tin và chỉ đạo xử lý các vấn đề phát sinh nhanh chóng, kịp thời; Chuẩn bị tốt các nội dung trình kỳ họp thứ 5 (kỳ họp thường lệ giữa năm 2022), kỳ họp thứ sáu (kỳ họp chuyên đề) HĐND huyện khóa XVIII và ngay sau kỳ họp đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương xây dựng, tổ chức triển khai các kế hoạch để thực hiện các nghị quyết HĐND huyện. Các cấp, các ngành trong huyện tập trung triển khai các chương trình, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội theo kế hoạch.

- Thường trực HĐND, các Ban, các Tổ và đại biểu HĐND huyện đã thường xuyên giám sát, đôn đốc việc giải quyết ý kiến, kiến nghị cử tri; ý kiến chất vấn của đại biểu HĐND huyện đối với UBND huyện, các phòng, ngành có liên quan. Thường trực HĐND huyện đã ban hành Thông báo kết luận phiên chất vấn và trả lời chất vấn, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp; Thông báo kết quả kỳ họp nhằm để UBND, Ủy ban MTTQ huyện, các ban HĐND, tổ đại biểu và đại biểu HĐND huyện, thường trực HĐND xã, thị trấn; các cơ quan, đơn vị địa phương biết, phối hợp, tổ chức thực hiện; Ban hành văn bản phân công các Tổ đại biểu, đại biểu HĐND huyện theo dõi, đôn đốc và giám sát việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 5 (kỳ họp thường lệ giữa năm 2022) HĐND huyện khóa XVIII ở địa phương nơi đắc cử của các cơ quan, đơn vị.

- Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND và thường trực Ủy ban MTTQ huyện, xã, thị trấn tăng cường công tác phối hợp thực hiện chức năng, nhiệm vụ

³ Nghị quyết số 12-NQ/HU ngày 27/5/2022 của Huyện ủy Kim Bảng

⁴ **Ban Pháp chế HĐND huyện** tổ chức giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về cải cách hành chính, việc triển khai, thực hiện mô hình chính quyền thân thiện vì nhân dân phục vụ trên địa bàn huyện, đối với phòng Nội vụ, UBND các xã Đông Hóa, Đại Cường. **Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện** giám sát tình hình thực hiện Đề án “Phân loại rác thải sinh hoạt tại nguồn, thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn huyện” (ban hành kèm theo Quyết định số 3701/QĐ-UBND ngày 06/7/2021 của UBND huyện Kim Bảng), đối với phòng Tài nguyên MT huyện, UBND xã Lê Hồ và thị trấn Ba Sao.

theo Quy chế đã ký kết. Trong đó tập trung phối hợp giải quyết các công việc thường xuyên, đột xuất đảm bảo tiến độ, hiệu quả như: Tổ chức thực hiện, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nghị quyết HĐND. Nắm bắt, tổng hợp, theo dõi, giám sát việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri, phản ánh của Nhân dân.

2. Tồn tại, hạn chế

Bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn một số tồn tại, hạn chế cần khắc phục như:

- Công tác chuẩn bị, tham mưu đề xuất ban hành Nghị quyết của một số cơ quan, đơn vị có nội dung còn thiếu chủ động; việc cung cấp các hồ sơ, thủ tục phục vụ công tác thẩm tra của các Ban HĐND có nội dung chưa kịp thời. Một số xã, thị trấn việc hoàn thiện hồ sơ, lưu trữ văn bản tài liệu sau kỳ họp HĐND chưa đảm bảo theo quy định; nội dung một số nghị quyết chưa đảm bảo, chất lượng còn hạn chế (*về căn cứ pháp lý, về điều khoản, hiệu lực, thể thức văn bản, ...*).

- Công tác nắm tình hình dư luận, tâm tư nguyện vọng, phản ánh của cử tri và nhân dân ở một số xã, thị trấn chưa sâu sát, kịp thời. Vai trò, trách nhiệm của đại biểu HĐND trong việc thực hiện chức năng giám sát, tiếp công dân còn hạn chế. Việc báo cáo kết quả công tác tiếp công dân, giám sát giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo, đề nghị của công dân sau tiếp công dân của Thường trực HĐND xã, thị trấn chưa đảm bảo theo yêu cầu.

- Việc triển khai nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội còn nhiều nhiệm vụ thực hiện chậm, chưa đạt tiến độ kế hoạch đề ra, kết quả hạn chế chưa đáp ứng yêu cầu, còn để nảy sinh bất cập: Công tác hoàn thiện thủ tục hồ sơ chuẩn bị đầu tư, quy hoạch các khu tái định cư, quyết toán kinh phí GPMB còn chậm; công tác tuyên truyền, phân loại rác thải sinh hoạt tại hộ gia đình tại các xã, thị trấn thực hiện chưa đảm bảo; việc xử lý các vi phạm đất đai trước năm 2020 tại các xã, thị trấn chưa được quan tâm thực hiện; quản lý trật tự xây dựng đối với đất trong khu dân cư còn yếu; ... Công tác cải cách hành chính còn hạn chế: tỷ lệ hồ sơ tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính trực tuyến mức độ 3, 4 và qua dịch vụ bưu chính công ích đạt thấp; giải quyết thủ tục hành chính ở một số xã, thị trấn còn để quá hạn, trễ hạn; việc cập nhật hồ sơ tiếp nhận và trả kết quả trên hệ hổng thông tin một cửa; sử dụng chữ ký số văn bản điện tử đạt thấp; ...;

3. Nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới

3.1. Đối với thường trực HĐND, các ban HĐND huyện, xã, thị trấn

- Chỉ đạo tập trung phối hợp chuẩn bị các nội dung trình kỳ họp thường lệ cuối năm 2022 HĐND huyện, xã, thị trấn, nhiệm kỳ 2021- 2026 và kỳ họp chuyên đề (*nếu có*) đảm bảo đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND, nhất là trong tổ chức các kỳ họp, tiếp xúc cử tri và trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri.

- Tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND theo Nghị quyết lãnh đạo hoạt động HĐND huyện năm 2022 của Huyện ủy; Quy chế phối hợp công tác

giữa thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, thường trực Ủy ban MTTQ huyện, xã, thị trấn, nhất là đối với việc nắm bắt tâm tư nguyện vọng, các phản ánh chính đáng cũng như thực hiện giám sát việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp. Nâng cao chất lượng trong thực hiện chức năng quyết định, thẩm tra các nội dung trình kỳ họp; Sau kỳ họp, hoàn thiện, ban hành Nghị quyết của HĐND huyện, xã, thị trấn đáp ứng các yêu cầu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của huyện và của từng địa phương.

- Triển khai kịp thời, đảm bảo kế hoạch các cuộc giám sát theo chương trình giám sát năm 2022 HĐND huyện⁵, xã, thị trấn tập trung xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch giám sát chuyên đề theo Nghị quyết của HĐND (*giám sát các nội dung về: Công tác quản lý đất đai; việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở còn tồn sót, đất nông nghiệp sau dồn đổi trên địa bàn*). Chú trọng hiệu quả và chất lượng các cuộc giám sát theo chuyên đề, kết luận giám sát có những kiến nghị cụ thể, gắn với trách nhiệm của cá nhân, tổ chức.

- Thực hiện tốt công tác điều hòa, phối hợp xem xét, giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh giữa 2 kỳ họp HĐND đảm bảo theo quy định; Thực hiện đầy đủ, kịp thời các chủ trương, nghị quyết của cấp trên giao thẩm quyền cho HĐND. Duy trì nghiêm túc, có hiệu quả chế độ hội họp, thông tin, báo cáo, giao ban tháng, phiên họp của Thường trực HĐND.

- Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND xã, thị trấn, nhất là trong tổ chức các kỳ họp, tiếp xúc cử tri và trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri. Duy trì, thực hiện nghiêm việc tiếp công dân nhất là của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp; tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

- Chỉ đạo các Ban HĐND huyện, xã, thị trấn rà soát, cập nhật, hoàn thiện, lưu trữ các văn bản, hồ sơ tài liệu theo các Kỳ họp HĐND đảm bảo đúng quy định.

3.2. Đối với Ủy ban nhân dân huyện, các cơ quan, đơn vị liên quan, UBND các xã, thị trấn.

- Tập trung chỉ đạo rà soát các chỉ tiêu, nhiệm vụ còn chưa đạt kế hoạch, tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả và phấn đấu hoàn thành đạt và vượt các mục tiêu của Nghị quyết HĐND đề ra về phát triển kinh tế - xã hội năm 2022, cụ thể:

Sản xuất vụ Đông 2022-2023 đạt kế hoạch chỉ tiêu được giao; 06 xã⁶ hoàn thành đạt các tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao năm 2022; Giải tỏa các vi phạm hành lang an toàn giao thông đường bộ trên địa bàn theo kế hoạch; Cấp Giấy chứng nhận QSD đất nông nghiệp; Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Đề án phân loại rác thải sinh hoạt tại nguồn, thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải trên địa bàn; Xử lý

⁵ Tổ chức giám sát chuyên đề: **Thường trực HĐND huyện (2 cuộc)**: Giám sát việc thực hiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp sau dồn đổi, đất ở còn tồn sót trên địa bàn huyện, đối với phòng Tài nguyên MT huyện, UBND các xã Nguyễn Úy, Khả Phong và Ngọc Sơn. Giám sát việc giải quyết những ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ họp thứ 5 (*kỳ họp thường lệ giữa năm 2022*) HĐND huyện khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026, đối với UBND huyện và các đơn vị liên quan.

⁶ Tượng Lĩnh, Lê Hồ, Ngọc Sơn, Hoàng Tây, Thụy Lôi, Liên Sơn

vi phạm đất đai theo Chỉ thị 02; Quản lý đất đai, khoáng sản đặc biệt là khu vực quy hoạch, GPMB các dự án; Thực hiện GPMB các dự án đảm bảo đúng tiến độ; Tăng cường tiêm vắc xin phòng Covid - 19 cho các đối tượng đảm bảo kế hoạch; Giải quyết đơn thư thuộc thẩm quyền, nắm chắc địa bàn không để bị động; Di chuyển mồ mả riêng lẻ về nghĩa trang tập trung; Thực hiện rà soát, đánh giá việc triển khai các nghị quyết HĐND về chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công (*có phù hợp quy hoạch, không phù hợp quy hoạch? Sự cấp thiết phải đầu tư; cân đối nguồn lực đầu tư; ...*) làm căn cứ trình HĐND xem xét quyết định hoặc bãi bỏ hoặc tạm dừng, nhằm đảm bảo không để phát sinh nợ công hoặc dở dang kéo dài gây bức xúc trong nhân dân; ...

- Chỉ đạo các phòng ban, ngành liên quan chuẩn bị các nội dung hội nghị tiếp xúc cử tri; các nội dung trình tại kỳ họp thường lệ cuối năm 2022, kỳ họp chuyên đề (*dự kiến tổ chức tháng 10/2022*) đảm bảo tiến độ, chất lượng, hiệu quả.

- Tăng cường chỉ đạo kiểm tra, rà soát việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri chưa được giải quyết hoặc chưa giải quyết xong, đôn đốc việc giải quyết của các cơ quan chuyên môn có liên quan đối với các nội dung tại Thông báo số 94/TB-HĐND ngày 20/7/2022 của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện về Kết luận phiên chất vấn và trả lời chất vấn, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thường lệ giữa năm 2022 HĐND huyện khóa XVIII.

3.3. Đối với Ban thường trực Ủy ban MTTQ huyện, xã, thị trấn

- Tiếp tục thực hiện tốt Quy chế phối hợp với Thường trực HĐND, UBND trong các lĩnh vực công tác; nhất là trong tổng hợp, theo dõi ý kiến, kiến nghị, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cử tri và nhân dân để kịp thời phản ánh, đôn đốc, giám sát việc thực hiện.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân trong việc chấp hành công tác giải phóng mặt bằng phục vụ các dự án phát triển kinh tế - xã hội địa phương; di chuyển mồ mả riêng lẻ về nghĩa trang tập trung theo quy hoạch; thực hiện tốt việc phân loại rác thải sinh hoạt ngay tại hộ gia đình; giải tỏa vi phạm hành lang an toàn giao thông...

- Phối hợp chặt chẽ, có hiệu quả với Thường trực HĐND, các cơ quan có liên quan chuẩn bị cho hội nghị tiếp xúc cử tri; tổng hợp ý kiến, kiến nghị sau hội nghị đảm bảo tiến độ, đầy đủ, khoa học. Đôn đốc, giám sát việc trả lời, giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri; việc thực hiện các Nghị quyết của HĐND huyện. Phát huy vai trò Mặt trận các cấp, nhất là cấp cơ sở, để nắm bắt ý kiến, kiến nghị về kết quả giải quyết.

3.4. Đối với Ban Tuyên giáo Huyện ủy: Tiếp tục Phối hợp với Thường trực HĐND, các Ban, các Tổ đại biểu HĐND huyện thực hiện tốt Chương trình phối hợp giữa Ban Tuyên giáo Huyện ủy và Hội đồng nhân dân huyện trong triển khai thực hiện Quyết định 238-QĐ/TW ngày 30/9/2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng giai đoạn 2021-2026.

3.5. Đối với các đại biểu, Tổ đại biểu HĐND huyện, xã, thị trấn

- Tăng cường vai trò, trách nhiệm các Tổ đại biểu HĐND, đại biểu HĐND, nhất là đối với Tổ trưởng Tổ đại biểu HĐND trong chủ động, tích cực thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn trong việc triển khai khắc phục những tồn tại, hạn chế⁷ đã được chỉ ra tại Hội nghị sinh hoạt chuyên đề “tự soi, tự sửa” của Ban Thường vụ Huyện ủy.

- Các đại biểu HĐND, Tổ đại biểu HĐND huyện, xã, thị trấn phối hợp chặt chẽ với Thường trực HĐND, Ủy ban MTTQ huyện, xã, thị trấn trong giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri có liên quan; Duy trì nề nếp việc thực hiện tiếp công dân tại địa phương nơi đắc cử, tiếp nhận, xử lý đơn thư, khiếu nại, tố cáo của công dân đúng quy định. Thường xuyên liên hệ chặt chẽ với cử tri và nhân dân, có trách nhiệm lắng nghe và phản ánh trung thực ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân; thực hiện trách nhiệm tiếp xúc cử tri, tiếp công dân.

- Tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm trước cử tri và Nhân dân; tăng cường hoạt động giám sát thường xuyên việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị cử tri ở địa phương nơi đắc cử của các cơ quan, đơn vị có liên quan; tuyên truyền bằng hình thức phù hợp để tạo sự đồng thuận của Nhân dân trong việc thực hiện các Nghị quyết của HĐND huyện, góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của huyện.

Trên đây là nội dung Kết luận tại phiên họp Thường trực HĐND huyện tháng 9/2022 của đồng chí Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện; Đề nghị Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ, các Ban HĐND, các Tổ đại biểu HĐND, đại biểu HĐND huyện, xã, thị trấn và Ban Tuyên giáo Huyện ủy, các cơ quan, đơn vị có liên quan trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ phối hợp, cụ thể hóa nội dung, tổ chức thực hiện có hiệu quả; làm tốt trách nhiệm trước cử tri và Nhân dân góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương. /*CA*

Nơi nhận:

- TT Huyện ủy, HĐND, lãnh đạo UBND huyện;
- TT Ủy ban MTTQVN huyện;
- Ban Tuyên giáo Huyện ủy;
- Trưởng, phó các Ban HĐND huyện;
- Các tổ đại biểu, đại biểu HĐND huyện khóa XVIII;
- Các cơ quan QLNN, đơn vị sự nghiệp huyện;
- Lãnh đạo Văn phòng HU, HĐND-UBND huyện;
- Đảng ủy, HĐND, UBND, UB MTTQ xã, thị trấn;
- Lưu: VT.

TM. THƯỜNG TRỰC HĐND



**KT. CHỦ TỊCH
PHÒNG CHỦ TỊCH**

Phạm Thị Huệ

⁷ “Vai trò, trách nhiệm của đại biểu HĐND trong việc thực hiện chức năng giám sát, tiếp công dân còn hạn chế”